



การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

## การปลุกสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม นายประชา สมศรี เน้นย้ำนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม ประกาศโรงเรียนรามราชพิทยาคม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเป็นการประกาศของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เพื่อเน้นย้ำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีเจตนาธรรมที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งใน ก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสในการรับสินบน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีขอบด้วยกฎหมาย

อีกทั้ง ชี้แจงและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy ในรูปแบบของการอบรมสัมมนาให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางการบริหารงานของโรงเรียนรามราชพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอุ่นใจ โรงเรียนรามราชพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงพลังแสดงเจตจำนงสุจริตและนโยบาย No Gift Policy ร่วมกันในสถานศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลุกฝังจิตสำนึกอันดีงาม สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้อง มีทัศนคติ ค่านิยมอันดี และรับผิดชอบต่อนหน้าที่อย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามแนวทางส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อีกทั้ง ยังเป็นการประกาศตนว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งยื่นหยัดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ





ประกาศโรงเรียนรามราชพิทยาคม  
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และแนวทางที่เหมาะสมให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการกระทำอันมีผลต่อการใช้อำนาจหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตามแผนปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอประกาศว่า โรงเรียนรามราชพิทยาคม เป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งใน ก่อน ขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อคุณยพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน โดยผู้บริหารทุกระดับจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำกับ ดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประชา สมศรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

ทางโรงเรียนได้ประกาศเจตจำนงสุจริตและนโยบาย No Gift Policy ชี้แจงและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy ให้กับนักเรียนทราบ ตามแนวทางการบริหารงานของโรงเรียนรามราชพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมแสดงพลังแสดงเจตจำนงสุจริตและนโยบาย No Gift Policy ร่วมกันในสถานศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลูกฝังจิตสำนึกอันดีงาม สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้อง มีทัศนคติ ค่านิยมอันดี และรับผิดชอบต่อนหน้าที่อย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามแนวทางส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อีกทั้ง ยังเป็นการประกาศตนว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งยืนหยัดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

อีกทั้ง ให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy และสามารถเปิดเผยข้อมูลสาธารณะได้ หากมีการร้องขอให้ตรวจสอบหรือสามารถร้องเรียนได้หากพบพฤติกรรมที่มีขอบ ซึ่งทางโรงเรียนรามราชพิทยาคมได้มีการเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์โรงเรียน <https://www.rpk.ac.th/>





โรงเรียนรามราชพิทยาคม  
RAMRACHITTAKOM SCHOOL

# จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม



นายประชา สมศรี  
ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

## กิจกรรม โรงเรียนรามราชพิทยาคม No Gift Policy



นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม นางสาวณิศา สุดัญตั้งใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้ให้นโยบายต่อคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ยึดมั่นแนวปฏิบัติ No Gift Policy เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ และสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากกปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวให้กับประชาชนที่ภาคีติดต่อราชการกับทางโรงเรียนรามราชพิทยาคมอีกด้วย



<http://rpk.ac.th>



โรงเรียนรามราชพิทยาคม



04-205-1216, 09-5272-3358



โดย คุณครูภัทรภา ทัฒนา